

Số: 02/TB-HĐND

Phường Dĩ An, ngày 25 tháng 7 năm 2024

## THÔNG BÁO

### **Kết quả giám sát về kết quả tổ chức triển khai và thực hiện quy trình xây dựng mô hình tổ liên gia PCCC và các hoạt động PCCC trên địa bàn phường Dĩ An**

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 27/6/2023 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân phường Dĩ An năm 2024, Quyết định số 01/QĐ-HĐND ngày 09/01/2024 tháng 01 năm 2024 và Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 12/01/2024 của Thường trực HĐND phường về Chương trình giám sát năm 2024 và phân công thực hiện chương trình giám sát năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-HĐND ngày 03 tháng 5 năm 2024 của Ban Pháp chế HĐND phường về kết quả tổ chức triển khai và thực hiện quy trình xây dựng mô hình tổ liên gia PCCC và các hoạt động PCCC trên địa bàn phường theo quy định của Luật số 40/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP, ngày 24/11/2020 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành; Nghị định số 97/2021/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 23/2018/NĐ-CP và Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành. Trên cơ sở báo cáo số 194/BC-UBND ngày 27/5/2024 của UBND phường theo đề cương yêu cầu, vào lúc 14h00, ngày 18/7/2024, tại Hội trường UBND phường Đoàn giám sát đã làm việc trực tiếp với đơn vị chịu sự giám sát về kết quả tổ chức triển khai và thực hiện quy trình xây dựng mô hình tổ liên gia PCCC và các hoạt động PCCC trên địa bàn phường, cụ thể như sau:

#### **I/ Một số kết quả đạt được**

Trong thời gian qua UBND phường đã tổ chức thành lập Ban chỉ đạo PCCC phường theo hướng dẫn của cấp trên và ban hành kế hoạch phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC; đầu tư trang thiết bị phương tiện PCCC trên địa bàn; xây dựng lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng dân phòng, dân phố thực hiện tốt nhiệm vụ PCCC. Tranh thủ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy và sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từ đó trong thời gian qua phường Dĩ An đã thực hiện khá tốt công tác PCCC, vận động nhân dân tích cực hưởng ứng xây dựng các mô hình an toàn về PCCC trên địa bàn, đặc biệt là tổ liên gia PCCC tới thời điểm giám sát có 30 tổ và 27 điểm PCCC công cộng; tổ chức xây dựng, kiện toàn 09 Đội dân phòng PCCC và CNCH tại 09 khu phố với 64 thành viên; tổ chức các buổi tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho các lực lượng, các tổ liên gia, cho toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn về công tác



PCCC; phát động các tổ chức, đơn vị, cá nhân, các hộ gia đình, các khu nhà trọ trang bị bình PCCC, tủ PCCC công cộng và hướng dẫn cách sử dụng, kiến thức cần thiết khi có sự cố cháy nổ, hỏa hoạn xảy ra.

## **II/ Kết quả tổ chức thực hiện**

### **1. Công tác xây dựng hệ thống kế hoạch, văn bản của địa phương**

Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của cấp trên, UBND phường đã tham mưu Đảng ủy hàng năm ban hành Nghị quyết lãnh đạo về công tác PCCC, đồng thời cụ thể hóa kế hoạch thực hiện nhiệm vụ PCCC, kế hoạch phối hợp tuyên truyền, kế hoạch kiểm tra PCCC, kế hoạch tập huấn công tác PCCC và CNCH, kế hoạch phân công các lực lượng tập luyện và ứng phó với các tình huống xảy ra, kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy”.

### **2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện**

Các cơ sở vật chất và trang bị, phương tiện PCCC tại trụ sở UBND phường, Công an, các khu phố... được ngành chuyên môn tham mưu trang bị theo hướng dẫn, tuy nhiên để đảm bảo hoạt động chuyên môn có hiệu quả cần phải bổ sung thêm nhiều hạng mục, vật chất trang thiết bị; đặc biệt đối với lực lượng dân phòng thực hiện PCCC ở trụ sở Công an phường chưa được trang bị đảm bảo theo yêu cầu, đối với Đội dân phòng thực hiện công tác PCCC ở tại 09 khu phố đã được thành lập nhưng việc cấp phát trang bị, dụng cụ, phương tiện theo hướng dẫn vẫn chưa thực hiện được do chưa có kinh phí.

Kinh phí để phục vụ cho việc trang bị, lắp đặt hệ thống, phương tiện chữa cháy cho Tổ liên gia an toàn PCCC, mô hình Điểm chữa cháy công cộng đều từ nguồn vận động các hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh đóng góp và kết hợp từ các nguồn xã hội hóa trên địa bàn.

### **3. Kết quả triển khai thực hiện**

Thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của trên về phân cấp thực hiện công tác PCCC, trong thời gian qua UBND phường đã thành lập BCĐ phòng cháy chữa cháy, thành lập đội Dân phòng PCCC ở Công an phường và thực hiện kiện toàn 09 Đội dân phòng PCCC và CNCH tại 09 khu phố với 64 thành viên; thực hiện mua sắm, trang bị các vật chất phục vụ công tác PCCC; xây dựng hệ thống văn bản về công tác PCCC, kiểm tra, xử lý về PCCC, tập huấn, huấn luyện, đặc biệt UBND phường xác định công tác truyền truyền, vận động thực hiện công tác PCCC là nhiệm vụ rất quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước. Từ đó, trong thời gian qua, UBND phường đã chủ động thực hiện bằng nhiều hình thức, phương pháp, cách làm hiệu quả, phong phú như thông qua các buổi hội họp, tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, các cuộc thi tìm hiểu, tọa đàm... phối hợp cùng Công an thành phố, MTTQ, các đoàn thể, các chi tổ hội tổ chức tuyên truyền, tập huấn trực tiếp tại địa bàn, trường học cho người dân và học sinh về an toàn PCCC và CNCH được 70 lượt với trên 15.000 người dân tham gia và đã cấp phát trên 25.000 tờ rơi tuyên truyền các biện pháp phòng cháy chữa cháy, 4.500 thu



ngõ... Phối hợp cùng CATP tổ chức 04 đợt tuyên truyền về ANTT, ATGT, PCCC cho trên 1.000 chủ nhà trọ tham dự; tuyên truyền tại 02 trường THCS với trên 3.000 giáo viên và học sinh tham dự.... Tuyên truyền trên hệ thống loa của phường với thời lượng mỗi ngày 10 phút. Qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức về PCCC cho người dân trên địa bàn. UBND phường đã triển khai xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm tra liên ngành về công tác phòng cháy, chữa cháy, đã tổ chức kiểm tra 5.741 cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh về PCCC, qua kiểm tra xử lý 48 cơ sở kinh doanh vi phạm quy định về PCCC. Thực hiện xây dựng 02 khu dân cư đảm bảo an toàn về ANTT, PCCC và vận động nhân dân tham gia xây dựng được 30/22 mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và 26/17 điểm chữa cháy công cộng. (Vượt so với chỉ tiêu đề ra). Đã vận động được 15.250 hộ dân tự trang bị bình chữa cháy, các dụng cụ phá dỡ thô sơ và 584 hộ dân mở lối thoát nạn thứ 2. UBND phường cử tổ liên gia an toàn PCCC khu phố Thống Nhất 2, tham gia Hội thi nghiệp vụ PCCC và tổ liên gia an toàn PCCC cấp thành phố phường DA đạt giải nhất toàn đoàn và cấp tỉnh phường DA đạt giải nhất lý thuyết và giải ba toàn đoàn.

#### **4. Nhận thức của người dân trong tham gia PCCC**

Từ kết quả xây dựng và thực hiện các nội dung về công tác PCCC trong thời gian qua của UBND phường, qua công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra và xây dựng các mô hình đảm bảo an toàn về PCCC, đặc biệt là địa bàn trong thời gian qua đã hạn chế thấp nhất các vụ hỏa hoạn xảy ra do lỗi chủ quan. Từ đó nhận thức của người dân trong việc PCCC được nâng lên rõ rệt; trong đầu năm 2023 đến thời điểm giám sát trên địa bàn phường Dĩ An chỉ xảy ra 03 vụ cháy nhỏ, chủ yếu là cháy dây dẫn điện và cháy cỏ, một số vụ cháy nhà dân do thắp hương thờ cúng, đốt rác....nhưng không thiệt hại về người, tài sản thiệt hại cũng rất thấp. Các vụ việc cháy xảy ra đều được ứng cứu kịp thời, dứt điểm nhờ có các kiến thức về PCCC, các dụng cụ trang bị PCCC và được tập huấn khi tham gia các mô hình nên người dân đã sử dụng các phương tiện chữa cháy và các dụng cụ tại các điểm chữa cháy công cộng để dập tắt đám cháy, đảm bảo tình hình an toàn PCCC trên địa bàn phường nói riêng và trên địa bàn thành phố Dĩ An nói chung.

### **III. Những hạn chế, khó khăn, bất cập**

1. Qua thời gian hơn 2 năm thực hiện việc phân cấp quản lý công tác PCCC và CNCH đối với UBND phường nhưng một số cơ sở kinh doanh chưa ý thức tự kiểm tra công tác an toàn PCCC tại cơ sở mình, việc tự kiểm tra chưa được duy trì thường xuyên; chưa thực hiện công tác tự bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống phương tiện chữa cháy theo định kỳ làm mất, hỏng hoặc mất tác dụng phương tiện chữa cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

2. Việc xây dựng tổ liên gia an toàn về PCCC đã được thực hiện vượt chỉ tiêu về số lượng đề ra, nhưng chất lượng chưa đồng đều, giá thành của các đội thi công, lắp đặt ở các tổ chưa đồng bộ, còn cạnh tranh và ý kiến trái chiều. Một vài tổ đã xây dựng nhưng chưa được tập huấn, hướng dẫn sử dụng nên còn lúng túng, bị động, một vài thiết bị in tiếng nước ngoài chưa có hướng dẫn tiếng Việt nên khó thực hiện.



3. Kinh phí, trang thiết bị phục vụ cho công tác PCCC&CNCH trên địa bàn phường trong thời gian qua còn hạn chế; các chế độ, chính sách cho lực lượng tham gia công tác PCCC còn thấp, chưa có hướng dẫn cụ thể; Phương tiện chữa cháy của lực lượng địa phương tuy đã được trang bị nhưng chưa đảm bảo về số lượng, còn thiếu 1 số dụng cụ, phương tiện, vật chất cần thiết như thang chữa cháy, xe chữa cháy, đồ bảo hộ...nên khi có sự cố xảy ra, việc xử lý còn lúng túng, khó khăn.

4. Lực lượng làm công tác PCCC&CNCH còn mỏng so với nhiệm vụ công tác PCCC&CNCH trên địa bàn, còn phải kiêm nhiệm nhiều công việc cùng một lúc. Các tổ liên gia PCCC đa phần mới thành lập nên việc tổ chức tập huấn, huấn luyện về nghiệp vụ PCCC chưa đầy đủ và kịp thời.

5. Công tác phối kết hợp trong thực hiện công tác PCCC, đặc biệt là tuyên truyền, vận động đã được thực hiện nhưng chưa thực sự sâu rộng trong nhân dân, chưa nêu cao được tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng dân cư, một vài tổ chức, cá nhân còn lơ là, mất cảnh giác trong PCCC nên dễ xảy ra cháy nổ, đặc biệt là trong các mùa khô, hanh.

6. Một số trang thiết bị như dây điện quá tải, củ kỹ lâu ngày...dây điện, dây cáp quang, viễn thông lộ thiên chạy dọc trên các nhà dân, trên cây xanh, chằng chịt trên các tuyến đường... dễ xảy ra cháy nổ, mất an toàn và mất mỹ quan đô thị.

#### IV/ Đề nghị

Qua kết quả giám sát, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế đề nghị UBND phường quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như sau:

1. Thường xuyên củng cố, kiện toàn BCD công tác PCCC đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hàng năm triển khai hệ thống kế hoạch về công tác PCCC và tổ chức thực hiện chặt chẽ, đảm bảo, đúng quy định.

2. Chỉ đạo xây dựng, kiện toàn các đội Dân phòng về PCCC ở phường và các khu phố, hoạt động hiệu quả; tiếp tục vận động xây dựng các tổ liên gia PCCC và các điểm PCCC công cộng trên địa bàn; vận động nhân dân nâng cao ý thức trách nhiệm về công tác PCCC, trang bị bình và các vật chất PCCC thiết yếu trong từng hộ gia đình.

3. Có văn bản kiến nghị, đề xuất cấp trên hỗ trợ kinh phí hoạt động cho công tác PCCC, trang bị thêm phương tiện, vật chất phục vụ công tác, đặc biệt trang bị ở trụ sở UBND phường và các văn phòng khu phố, các điểm công cộng trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện PCCC đối với các cơ sở kinh doanh, kho chứa các vật liệu dễ cháy, các bãi xe, nhà cao tầng liền kề, các khu nhà trọ...nhằm đảm bảo công tác PCCC trên địa bàn.

4. Thực hiện phối hợp các ngành chức năng tăng cường thời lượng tuyên truyền về công tác PCCC trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các diễn đàn, các buổi họp dân; kiến nghị phương án xử lý hệ thống dây điện, dây cáp viễn thông chằng chịt trên các tuyến đường trong các khu dân cư.

5. Thường xuyên tổ chức tập huấn, huấn luyện cho các lực lượng chức năng nhằm nâng cao kiến thức và sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra; hướng dẫn cho các hội viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh và người dân sử dụng các trang thiết bị PCCC, cách thức ứng cứu và thoát nạn khi có hỏa hoạn xảy ra.

Trên đây là Thông báo kết luận của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND phường về kết quả tổ chức triển khai và thực hiện quy trình xây dựng mô hình tổ liên gia PCCC và các hoạt động PCCC trên địa bàn phường Dĩ An./.

**Nơi nhận:**

- CSDL HĐND các cấp;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND;
- Các ngành, đoàn thể, khu phố liên quan;
- Thành viên đoàn giám sát;
- Lưu.

**TM. BAN PHÁP CHẾ**

**TRƯỞNG BAN**



**Phạm viết Hưng**

